

UBND TỈNH GIA LAI  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 667...../SGDDĐT-GDMN  
V/v tổ chức sự kiện “Ngày Sách Việt Nam”  
tại các trường mầm non có thư viện  
thân thiện dựa vào cộng đồng

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Mang Yang,  
Kbang và Krông Pa.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện quý 2 năm 2019 về tổ chức sự kiện “Ngày sách Việt Nam” đã được UNICEF Việt Nam và Ban Quản lý Dự án tỉnh Gia Lai phê duyệt. Nhằm thu hút đông đảo cộng đồng tham gia vào hoạt động thư viện thân thiện; nâng cao được ý thức trách nhiệm của cộng đồng vào việc phát triển thư viện thân thiện, đồng thời tạo sức lan tỏa về tính hiệu quả của thư viện thân thiện trong các cơ sở GDMN. Để tổ chức tốt sự kiện tại các trường mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các trường mầm non trong vùng Dự án có xây dựng thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng (TVTTDVCĐ) chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hoạt động có hiệu quả “Ngày Sách Việt Nam” đáp ứng được mục tiêu Kế hoạch.

2. Nội dung tổ chức sự kiện gồm: Tổ chức văn nghệ chào mừng “Ngày Sách Việt Nam” (trẻ, cô giáo, phụ huynh, cộng đồng ...); Khai mạc, mục đích ý nghĩa của ngày Hội Sách và nêu rõ được tác dụng của TVTTDVCĐ trong trường MN; Tổ chức các hoạt động phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non, hoạt động sách, nghệ, văn hóa truyền thống địa phương....tại TVTTDVCĐ; Thảo luận, bàn bạc, thống nhất các hình thức tổ chức, phương pháp hoạt động thư viện đạt hiệu quả (các nhóm thảo luận); Phát động phong trào xây dựng và phát triển TVTTDVCĐ trong các cơ sở GDMN, góc thư viện ở các điểm trường lẻ.

3. Thời gian và địa điểm: Mỗi trường tổ chức 01 ngày, địa điểm tại TVDVCĐ trong các trường mầm non (có lịch tổ chức đính kèm).

4. Thành phần tham dự: Mỗi đơn vị 32-37 đại biểu, gồm: Đại biểu phòng giáo dục và đào tạo 02 người (lãnh đạo và chuyên viên phụ trách bậc học mầm non); đại biểu cấp xã 05 người (đại diện lãnh đạo UBND xã, đại diện lãnh đạo ban ngành đoàn thể xã có liên quan (Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên...); Đại biểu phụ huynh, cộng đồng xã, mỗi xã 15 người. Riêng xã Sơn Lang, huyện Kbang và xã Ayun, huyện Mang Yang mỗi xã 20 người (mời những cá nhân ở điểm chính và các điểm lẻ tích cực tham gia xây dựng và hoạt động thư viện); Đại biểu trường, mỗi trường 10 người (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên phụ trách thư viện kiêm nhiệm và giáo viên các điểm trường).

Đại biểu cấp tỉnh: 07 người gồm lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, ban quản lý Dự án tỉnh và các thành viên tham gia dự án (tham gia tất cả các trường).

5. Trên cơ sở nội dung Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Mang Yang, Kbang và Krông Pa chỉ đạo các trường mầm non trong vùng dự án

tham gia xây dựng TVDVCD chuẩn bị nội dung kịch bản và chương trình làm việc, làm giấy mời các đại biểu tới dự, lập danh sách đại biểu tham dự đúng thành phần, thời gian quy định. Kịch bản, chương trình và danh sách đại biểu gửi về Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT trước ngày 02/5/2019, qua hộp thư điện tử: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn.

6. Kinh phí hoạt động: Sử dụng kinh phí Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện, theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. *Đ*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P.GDMN.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Khoa Nghi**

**DỰ KIẾN THỜI GIAN TỔ CHỨC SỰ KIỆN “NGÀY SÁCH VIỆT NAM”**



Tt	Đơn vị	Thời gian	Ghi chú
1	Mẫu giáo Sơn Lang	06/5/2019	
2	Mẫu giáo Ayun	08/5/2019	
3	Mẫu giáo Kon Chiêng	10/5/2019	
4	Mẫu giáo Ia Mlăh	13/5/2019	